

**ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG COVID-19
THEO THÔNG ĐIỆP 5K CỦA BỘ Y TẾ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN
CỦA NGƯỜI DÂN TẠI THÀNH PHỐ QUY NHƠN,
TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2021**

Trần Thị Hồng Phấn¹, Trần Kỳ Hậu¹ –

¹Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn

TÓM TẮT NGHIÊN CỨU

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona, tác nhân gây bệnh được xác định là virus SARS-CoV-2, lần đầu xuất hiện tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vào cuối tháng 12 năm 2019. Sau đó nhanh chóng lan rộng khắp Trung Quốc và toàn thế giới. Tại tỉnh Bình Định, hiện nay tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp vì vậy sự tuân thủ các biện pháp phòng chống COVID-19 phải được tuân thủ nghiêm. **Đối tượng nghiên cứu:** 845 người tại thành phố Quy Nhơn. **Thời gian nghiên cứu:** Từ tháng 02/2021 đến tháng 11/2021. **Phương pháp nghiên cứu:** Nghiên cứu mô tả cắt ngang. **Mục tiêu:** 1) Đánh giá sự tuân thủ các biện pháp phòng chống COVID-19 theo thông điệp 5K Bộ Y tế của người dân tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định năm 2021; 2) Mô tả một số yếu tố liên quan đến sự tuân thủ các biện pháp phòng chống COVID-19 theo thông điệp 5K Bộ Y tế của người dân tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định năm 2021. **Kết quả:** 16,4% ĐTNC tuân thủ chung đầy đủ nội dung thông điệp 5K. Nhóm ĐTNC có nghề nghiệp Hữu trí/công chức/viên chức/sinh viên có sự tuân thủ chung đầy đủ cao hơn so với nhóm Nông dân/buôn bán/công nhân/nội trợ với OR=4,358. Nhóm thu nhập trung bình/tháng <5 triệu đồng có sự tuân thủ chung đầy đủ cao hơn so với nhóm thu nhập trung bình tháng ≥5 triệu đồng với OR=2,057. Nhóm hiện đang công tác trong ngành y tế (nhân viên y tế) có sự tuân thủ chung đầy đủ cao hơn so với nhóm không phải là nhân viên y tế với OR=22,727. **Kết luận:** Tỷ lệ ĐTNC tuân thủ chung đầy đủ nội dung thông điệp 5K thấp. Ba yếu tố nghề nghiệp, mức thu nhập trung bình/tháng, hiện đang công tác trong ngành y tế (nhân viên y tế) là các yếu tố thực sự tác động đến sự tuân thủ chung đầy đủ có biện pháp phòng chống COVID-19 theo thông điệp 5K của Bộ Y tế ($p < 0,05$). **Kiến nghị:** Tăng cường tuyên truyền nội dung thông điệp 5K đến người dân; Tăng cường giám sát, nhắc nhở việc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt xử phạt các trường hợp không tuân thủ việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng./.